

บริการ IMAGE ON DEMAND ของ IRON MOUNTAIN®

ความท้าทายทางธุรกิจ

ต้องมี

ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ค่าใช้จ่ายน้อย

คุณกำลังมุ่งไปสู่สภาพแวดล้อมข้อมูลดิจิทัล

แต่เอกสารในรูปแบบกระดาษก็ยังเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานและการจัดเก็บข้อมูล

คุณอยากให้มีการแปลงเอกสารกระดาษและฟิล์มต่างๆ (เช่น ไมโครฟิล์ม ไมโครพีช และบัตรออปติคัล) ไปเป็นรูปแบบดิจิทัล แต่การแปลงข้อมูลหมดทั้ง 100% อาจจะไม่ใช่วิธีที่นักหากคิดในแง่ของต้นทุน

สิ่งนี้มีความหมายต่อคุณอย่างไร:

คุณยังประสบปัญหาความท้าทายในเรื่องข้อมูลบนกระดาษอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายที่รวมถึงความยากลำบากในการหาข้อมูลที่ดีที่สุด องค์กรในตอนที่ดี องค์กร

ที่อาจกีดในการแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นอย่างปลอดภัย กระบวนการทางธุรกิจ

และกระบวนการทำงานที่ติดขัด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง องค์กรความปลอดภัยและความเป็

นส วนตัวของข้อมูลที่มีมากขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย คุณ “รู้” ึ กันอยู่ ”

ดีพอกับที่เรา “รู้” ว่า หากคุณมีข้อมูลที่เป็นรูปแบบฟิล์ม

คุณก็จะมีเรื่องปวดหัวเพิ่มขึ้นอีกในเรื่องการจัดเก็บและการดูแลรักษาอุปกรณ์ ที่จะดี ึ่งใช้

ในการดูข้อมูลดังกล่าว

จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถ:

- รับข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบดิจิทัล ไม่ว่าจะข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม?
- รับข้อมูลที่ดึงมาจากเอกสารรูปแบบกระดาษและฟิล์มที่คุณจัดเก็บไว้ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และ “ถูกต้องปลอดภัย”?
- มีกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายน้อยในการแปลงข้อมูลในรูปแบบกระดาษและฟิล์มไปเป็นรูปแบบดิจิทัล โดยการให้บริการ “จ่ายเท่าที่ขอ” ที่ไม่ต้องลงทุนเงินก้อนโตใดๆ เลย?

Image on Demand

เป็นทางเลือกทั้งในด้านบริการจัดส่งเอกสารเพื่อดึงข้อมูลจากกล่องหรือที่จัดเก็บแบบเปิด รวมถึงบริการ “จ่ายเท่าที่ขอ” ในการแปลงข้อมูลบนกระดาษหรือฟิล์มตามต้องการไปเป็นรูปแบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว

กระบวนการจะเริ่มจากเมื่อคุณร้องขอเอกสารกระดาษหรือชิ้นส่วนฟิล์มเพื่อแปลงเป็นภาพผ่านเครื่องมือส่งงานออนไลน์ของ Iron Mountain เมื่อคุณส่งงานแล้ว ทีมงานของ Iron Mountain

จะดึงข้อมูลออกมาและเตรียมพร้อมเอกสารของคุณ

การเตรียมการดังกล่าวจะรวมถึงการแกะที่เย็บกระดาษและคลิปหนีบออก จัดเรียงหน้า

และซ่อมแซมเอกสารที่เสียหายด้วย

เมื่อจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว เอกสารดังกล่าวก็พร้อมที่จะเข้ารับการสแกน เอกสารที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์จะถูกป้อนเข้าเครื่องสแกนโดยอัตโนมัติ เอกสารที่ขอบบางหรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์จะใช้การสแกนด้วยมือแบบโดยใช้เครื่องสแกนแบบแท่นนอน การแปลงข้อมูลในรูปแบบฟิล์มหรือหนังสือที่มีการเข้าเล่มแล้วเป็นไฟล์ดิจิทัลจะใช้เครื่องสแกนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ หลังจากสแกนเรียบร้อยแล้ว

เอกสารของคุณจะถูกส่งกลับไปยังสถานที่เก็บรักษาที่ปลอดภัยในศูนย์บันทึกข้อมูลของ Iron Mountain เอกสารต้นฉบับของคุณจะไม่มีทางอยู่นอกเหนือการดูแลของ Iron Mountain โดยเด็ดขาด

Iron Mountain มีบริการการเข้าถึงไฟล์ดิจิทัลตัวใหม่ของคุณได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย ผ่านที่จัดเก็บเนื้อหาที่มีความปลอดภัยของเรา

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคุณจะถูกเข้ารหัสทั้งตอนที่จัดเก็บและในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายที่มีความปลอดภัย ที่เข้าถึงได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตภายในองค์กรของคุณเท่านั้น

ด้วยบริการ **IMAGE ON DEMAND** คุณจะสามาร:

- ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของคำขอ
- แบ่งปันไฟล์กับผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถรับประกันในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้
- ได้รับข้อมูลที่คุณต้องการในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ลดต้นทุนในการแปลงข้อมูลไปเป็นรูปแบบดิจิทัลได้ โดยการใช้โมเดล “จ่ายเท่าที่ขอ”

+662 407 3333 | [IRONMOUNTAIN.CO.TH](https://www.ironmountain.co.th)

© 2021 Iron Mountain Incorporated. สงวนลิขสิทธิ์ Iron Mountain และโลโก้ของเราเป็นเครื่องหมายการค้าของ Iron Mountain Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นสมบัติของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น

